



กรมส่งเสริมสุขภาพ



สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ



การประกาศธรรมนูญตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกอบด้วย

- หมวดที่ ๑ ปรัชญาและแนวคิดหลักตำบลนาโเส
- หมวดที่ ๒ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ตำบลนาโเส
- หมวดที่ ๓ การสนับสนุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
- หมวดที่ ๔ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพและการศึกษา
- หมวดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- หมวดที่ ๖ การป้องกันและการควบคุมโรค
- หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะสร้างวิถีชุมชนให้น่าอยู่ สุขุภาวที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย” ทั้งนี้โดยมุ่งหวังเป้าหมายสูงสุด คือ สุขภาวะของชาวตำบลนาโเส หนึ่งเพื่อให้การถักทอธรรมนูญตำบลนาโเส สู่นโยบายสาธารณะของตำบลนาโเสอย่างเป็นรูปธรรมจึงกำหนดให้ “ธรรมนูญตำบลนาโเส” เป็นกลไกถักทอภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน ดังนี้

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลนาโเส ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อที่ ๓ ธรรมนูญฉบับนี้

“สำนักธรรมนูญตำบล” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมนูญตำบลในระดับต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการหลักและอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามธรรมนูญตำบลนาโเส

“ระบบหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดกับสุขภาพ รวมทั้งครอบคลุมการจัดการกับปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านระบบบริการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

“การเสริมสร้างสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวทางปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ความพอเพียง โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ มีสติ และปัญญา ตั้งแต่ระดับประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ประกอบอย่างสมดุล

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนชาวตำบลนาโเสที่สมบูรณ์ทั้ง ทางกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณความดีที่สามัญชน พึงสำนึกในจิตใจตนในเรื่องความจริง ความดีงาม และใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต

“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม

“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทำ หรืองดกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วยการป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” หมายความว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโเส มีหน้าที่ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

“บุคลากรทางสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

“การบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะการเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

“สมัชชาตำบลนาโเส” หมายความว่า การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยภาคประชาชนตำบลนาโเส

“การควบคุมและป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” หมายถึง การจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เชื้อโรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ รวมทั้งระบบต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีด้วย

“พาหะนำโรค” หมายถึง ตัวการที่นำโรคมาริดต่อผู้อื่น

“ตัวชี้วัดสุขภาพ” หมายถึง สิ่งที่สามารถเห็นผลที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ

“เกณฑ์การประเมิน” หมายถึง ตัวกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ประชาชนที่เป็นพี่น้องของพวกเรา แต่อยู่ในสถานะยากลำบากในการดำรงชีวิตทั้ง ฐานะ ที่อยู่อาศัย ความรู้ และสุขภาพ

“ภาคีเครือข่าย” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร กลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ตำบลนาโเส

“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายต่างๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆในสิ่งแวดล้อม อาหาร และโรคอื่นๆ เพื่อให้สามารถลดความสูญเสียสุขภาพชีวิต และทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ

“จิตสาธารณะ” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน

“การจัดการความรู้” หมายถึง การดำเนินการให้ความรู้เหล่านั้นสามารถคงอยู่ และสืบทอด ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

“การเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง ประชาชนทุกคน สามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น หรือต้องการ อันเป็นประโยชน์เพื่อตนเองได้ตามสิทธิ

“นำเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการให้ข้อมูลที่ต้องการ ไปบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป

“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง การจัดให้มีเวทีพูดคุยปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

“เกษตรอินทรีย์” หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

“ตลาดสีเขียว” หมายถึง การที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเริ่มจากการสรรหาแหล่งผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ วิธีการจัดการขยะ สถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์

“สัมมาอาชีพ” หมายถึง อาชีพที่ชอบและสุจริต

“OTOP ตำบลนาโเส” หมายถึง แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของตำบลนาโเส

“การละเมิด” หมายถึง การกระทำที่ขัดกับข้อบังคับ ข้อตกลงที่กำหนด และทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อสังคมส่วนรวม

“มาตรการทางสังคม” หมายถึง ข้อตกลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนหรือส่วนรวม เพื่อให้เป็นผลบังคับ และให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินชีวิตการดำเนินงานของชาวตำบลนาโส หน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่นภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กองทุนสุขภาพตำบล ในตำบลนาโส

หมวดที่ ๑

ปรัชญาและแนวคิดหลักตำบลนาโส

ข้อที่ ๕ คนตำบลนาโสร่วมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างความสุข ภายใต้แนวคิดตามวิสัยทัศน์ “เราจะสร้างวิถีชุมชนให้น่าอยู่ สุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย” ๔ ดี (คนดี, เศรษฐกิจดี, สุขภาพดี, สิ่งแวดล้อมดี) “นาโสตตำบลแห่งความสุขภายใต้ ๔ ดีวิถีพอเพียง”

หมวดที่ ๒

กฎหมาย การเมืองการปกครอง ตำบลนาโส

ข้อที่ ๖ ประชาชนในเขตตำบลนาโสมีความเลือกใส ศรัทธา เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่น ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อที่ ๗ ประชาชนในเขตตำบลนาโสมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ร่วมกันปัญหา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมประเมิณผล

ข้อที่ ๘ ประชาชนในเขตตำบลนาโสให้ความสำคัญในการประชุมทุกระดับ และเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เช่นการประชุมระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

(๑) การจัดกิจกรรมประชุมควรเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ยึดมติเสียงข้างมากเป็นหลัก

(๒) การประชุมควรมีความพร้อมเพรียง ตรงต่อเวลาและเลิกประชุมพร้อมกัน

(๓) การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต้องขออนุญาตประธานในที่ประชุมทุกครั้ง

ข้อที่ ๙ ให้ความสำคัญและดูแลประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส พระสงฆ์ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งกัมกับภรรยา เป็นต้น

ข้อที่ ๑๐ การบริหารจัดการของสำนักธรรมนูญตำบลนาโสให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักธรรมนูญตำบลนาโส โดยมีคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบลนาโสเป็นคณะทำงาน และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม

ข้อที่ ๑๑ กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญฉบับนี้ ให้สำนักธรรมนูญตำบลนาโสนำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาตำบลนาโส ประจำปีและเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสม

หมวดที่ ๓

การสนับสนุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ข้อที่ ๑๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส อุดหนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามธรรมนูญตำบลนาโส

ข้อที่ ๑๓ ให้มีกองทุนสุขภาพชุมชน โดยอาจมีรายได้จาก เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส การรับบริจาค และวิธีการระดมทุนจากทุกครัวเรือน

ข้อที่ ๑๔ หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรม อาชีพของชุมชน

ข้อที่ ๑๕ คนตำบลนาโส ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อลดการใช้สารเคมี ร่วมเรียนรู้ ปลูกและใช้สมุนไพรไทยรวมทั้งแปรรูปเพื่อใช้อย่างเหมาะสม

ข้อที่ ๑๖ คนตำบลนาโสสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์

ข้อที่ ๑๗ พัฒนาให้ตำบลนาโสมีตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภัย หรือตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย ในชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและสร้างรายได้ในชุมชน

ข้อที่ ๑๘ คนตำบลนาโสร่วมกันจัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจตำบลนาโส

ข้อที่ ๑๙ คนตำบลนาโสร่วมกันสร้างและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ OTOP ตำบลนาโส

หมวดที่ ๔

สังคม วัฒนธรรม สุขภาพและการศึกษา

ข้อที่ ๒๐ คนตำบลนาโส มีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ โดยการรักษาศีลมีจิตสำนึกสาธารณะและมีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่งดงาม

ข้อที่ ๒๑ คนตำบลนาโส มีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน โดยการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัดฟังธรรม ร่วมพิธีทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งและเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทร

ข้อที่ ๒๒ คนตำบลนาโส ได้รับการอบรม ศิล สมาธิ กาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในศาสนสถาน เพื่อพัฒนาจิตใจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและเฝ้าระวังมีจิตสำนึกที่ใช้ศาสนาเป็นช่องทางในการหารายได้

ข้อที่ ๒๓ คนตำบลนาโส สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกอื่น นำมาเผยแพร่และใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสม

ข้อที่ ๒๔ คนตำบลนาโส ร่วมสร้างสุขภาพโดยการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ ตลอดทั้งมีการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม เพื่อให้คนตำบลนาโส มีสุขภาพอย่างยั่งยืน

ข้อที่ ๒๕ คนตำบลนาโส ร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างมั่นคงด้วยการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมเพื่อสวัสดิการคนนาโส

ข้อที่ ๒๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส จัดและพัฒนาบริหารสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยไว้อย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๗ จัดบริการตรวจสุขภาพแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ข้อที่ ๒๘ อาสาสมัครสาธารณสุข หมอพื้นบ้าน และอาสาสมัครอื่นๆช่วยสนับสนุนการมีสุขภาพในชุมชนอย่างเข้มแข็ง

ข้อที่ ๒๙ คนตำบลนาโส ดูแลครอบครัวด้วยความรัก สร้างความอบอุ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๓๐ คนตำบลนาโส ช่วยกันสร้างมาตรการข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ พื้นที่การเกษตร รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติจริง

ข้อที่ ๓๑ คนตำบลนาโส ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือรุนแรงได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นและบริการส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างทันเหตุการณ์

ข้อที่ ๓๒ คนตำบลนาโส กินอาหารที่หลากหลาย เพียงพอ ปลอดภัยมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม รวมทั้งส่งเสริมการปรุงอาหารเองในครัวเรือน

ข้อที่ ๓๓ คนตำบลนาโส ทุกคน มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัยอย่างน้อย ๕ วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อที่ ๓๔ คนตำบลนาโส มีความตระหนักต่อภัยทางสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องสุขภาพที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริโภคการขับขี้ปอดภัย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปลอดภัย

ข้อที่ ๓๕ คนตำบลนาโส ร่วมพัฒนาทางด้านสื่อสารและจัดการเรียนรู้ในชุมชนทางหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้หรือห้องสมุด ทั้งนี้ตามความเหมาะสม

ข้อที่ ๓๖ คนตำบลนาโส สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายเป็นประจำ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทัน

ข้อที่ ๓๗ จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครทางด้านสุขภาพได้แก่ อาสาสมัครด้านสาธารณสุข อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อ.ย.น้อย) หมอพื้นบ้าน เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อที่ ๓๘ ภาควิชาหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, อาสาสมัครด้านสาธารณสุข, อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตามหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม

ข้อที่ ๓๙ ให้นำธรรมเนียมปฏิบัติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียน

ข้อที่ ๔๐ ตำบลนาโส จัดทำแผนพัฒนารองรับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนในโรงเรียนโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกโรงเรียนในเขตตำบลนาโส สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเรียนดี มารยาทงาม และครอบครัวที่ควรแก่การได้รับความอนุเคราะห์

ข้อที่ ๔๑ จัดตั้งกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประกอบไปด้วย

- ผู้ตัวแทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ คน
- ผู้ตัวแทนโรงเรียนฯ ละ ๑ คน
- ผู้ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ คน, ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องถิ่น ๔ คน
- ผู้ตัวแทนผู้บริโภคทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน
- ผู้ตัวแทนผู้ประกอบการทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน

มีหน้าที่สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้า อาหารและการบริการพร้อมรายงานผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน

ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

หมวดที่ ๕

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ ๔๒ ชุมชนตำบลนาโส จัดให้มีเขตภัยพิบัติเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อที่ ๔๓ ชุมชนตำบลนาโส ช่วยกันรักษาป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ

ข้อที่ ๔๔ คนตำบลนาโส พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ “หน้าบ้านสวย ในบ้านงาม หลังบ้านสวน”

ข้อที่ ๔๕ ประชาชนในเขตตำบลนาโส ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นตำบลนาโสปลอดภัยและสิ่งปฏิบูล โดยไม่ทิ้งขยะตามถนน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อที่ ๔๖ ชุมชนตำบลนาโส ร่วมสนับสนุนปลอดภัยชุมชน เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา เขตห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และการพนันในงานศพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า (กฐิน, บวช) เผ่าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ข้อที่ ๔๗ ประชาชนในเขตตำบลนาโส มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยแบ่งขยะออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้

- (๑) ขยะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือขยะที่ขายได้

- (๒) ขยะเปียก แนะนำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
- (๓) ขยะทั่วไปทิ้งลงถังขยะที่ครัวเรือนจัดหา
- (๔) ขยะอันตรายเก็บรวบรวมทิ้งที่ถังรองรับขยะอันตรายบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสจัดเตรียมให้เพื่อส่งกำจัดที่ถูกต้องต่อไป

หมวดที่ ๖

การป้องกันและการควบคุมโรค

ข้อที่ ๔๘ ประชาชนในเขตตำบลนาโสร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางการจราจรดังนี้

- (๑) ติดป้ายสัญลักษณ์ เตือนอุบัติเหตุตามทางแยก ทางโค้ง ถนนชำรุด หรือมีสิ่งกีดขวาง
- (๒) ไม่นำสิ่งของอันอาจกีดขวางหรือปลุกดันไม้ ปกคลุมบนไหล่ทางเป็นการบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- (๓) ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับขี่ส่งเสียงดังรบกวนชุมชน คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย
- (๔) ร่วมกันรักษาป้ายสัญลักษณ์ สัญญาณจราจรอันเป็นสมบัติของส่วนรวมของชุมชน

ข้อที่ ๔๙ ประชาชนในเขตตำบลนาโสร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิธีชีวภาพหรือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทุกครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยร่วมกันปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ข้อที่ ๕๐ ประชาชนในเขตตำบลนาโส ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จำหน่ายในชุมชน และโรงเรียน

ข้อที่ ๕๑ ประชาชนในเขตตำบลนาโสร่วมกันจัดการและควบคุมมลพิษ กลิ่น เสียง ควัน สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย สัตว์เลี้ยง อันก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน โดยใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเรื่องสุขลักษณะของอาคาร เรื่องเหตุรำคาญ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งเรื่องตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร

หมวดที่ ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อที่ ๕๒ การยื่นแก้ไขธรรมนูญตำบลนาโส ต้องประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมนูญตำบลนาโส ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อที่ ๕๓ สำนักธรรมนูญตำบลนาโส ให้ดำเนินกิจกรรมและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดการตามความเหมาะสม

ข้อที่ ๕๔ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญตำบลนาโสดังนี้ต้องยึดหลักเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะเกิดแก่คนในตำบลนาโส การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญตำบลนาโส และต้องแจ้งวาระดังกล่าวต่อสาธารณชนทราบก่อนการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และมติการแก้ไขต้องมีผู้เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว

ข้อที่ ๕๕ กำหนดให้มีการจัดการประชุมสามัญประจำปี(ประชุมสมัชชาตำบลนาโส) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแห่งธรรมนูญนี้

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๑-๙ / ๒๕๖๒

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการก่อเรื่องทะเลาะวิวาท

.....

อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๒ การเมืองการปกครอง ข้อที่ ๑๑ กรณีละเมิดธรรมนูญ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม หรือไปร่วมกิจกรรมที่มีการแสดง การละเล่น หรือมีมหรสพสมโภช บุคคลที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวง เช่น

(๑) ชดใช้ค่ามหรสพ ต่อคน ๑,๐๐๐ บาท และในหมู่บ้าน ๑,๐๐๐ บาทเข้าหมู่บ้าน

(๒) ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สิน

(๓) ดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๔) การจัดงานของหน่วยงานสาธารณะ กรณีมีมหรสพสมโภช ให้จัดการแสดงในช่วงเวลากลางวัน ถ้ามีความจำเป็นต้องจัดการแสดงตอนกลางคืนให้ขออนุญาตต่อสำนักธรรมนูญฯเป็นกรณีไป

(๕) การจัดงานส่วนบุคคล ที่มีมหรสพสมโภช ถ้าเป็นการแสดงในช่วงเวลากลางคืน ให้อยู่ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๑.๐๐ น. ถ้ามีความจำเป็นนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ให้ขออนุญาตสำนักธรรมนูญฯเป็นกรณีไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ ศรีวิสุทธิ

(นายพัทธ์ ศรีวิสุทธิ)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการลด ละ เลิก อบายมุข

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๒ การเมืองการปกครอง ข้อที่ ๑๑ กรณีละเมิดธรรมนูญ คนตำบลนาโเสร่วมสร้างสรรค์สังคม และสิ่งที่ดิงาม โดยการส่งเสริมกิจกรรมและมาตรการทางสังคม เพื่อปลอดอบายมุข ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษา (เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)

(๒) ส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าและการงดเล่นพนันในงานศพ

(๓) กรณีพบการเล่นการพนันในหมู่บ้านให้ ปรับ เจ้ามือ ๒,๐๐๐ และ ลูกมือ ๑,๐๐๐ บาท สถานที่ ๕,๐๐๐ บาท

(๔) ส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้างานบุญกฐิน บุญบวช และงานบุญอุทิศส่วนกุศล

(๕) กรณีงานศพ หากเจ้าภาพที่เข้าร่วมโครงการงานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดการพนัน จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้

๕.๑ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมทบเงินสวัสดิการให้เจ้าภาพ

๕.๒ กลุ่มออมเพื่อสวัสดิการต.นาโเสสนับสนุนน้ำดื่ม (เฉพาะสมาชิกกองทุน)

๕.๓ มอบใบเกียรติบัตร จากสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ ศรีวสุทธิ์

(นายพัทธ์ ศรีวสุทธิ์)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔๓ ชุมชนตำบลนาโเส ช่วยกันรักษาป่าชุมชนเพื่อเป็น
แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และไม่จับสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ ในฤดูวางไข่ ในที่สาธารณะ การจับ
สัตว์น้ำในที่สาธารณะทุกฤดู ห้ามใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือดังต่อไปนี้

- (๑) การใช้วนลาก
- (๒) การใช้กระแสไฟฟ้าช้อน
- (๓) การใช้พีซเป็นพิษ เช่นต้นไหลแดง

ถ้าฝ่าฝืน (๑) (๒) (๓) ปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท

(๔) ให้รางวัลผู้แจ้ง ๑,๐๐๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ ศรวิสุทธิ
(นายพัทธ์ ศรวิสุทธิ)
กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการรักษาลิ่งแวดล้อม

อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนามยสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔๗ ประชาชนในเขตตำบลนาโเส มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยไม่ทิ้งขยะตามถนน สถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

(๑) รณรงค์ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนทุกหมู่บ้าน และสถานที่สาธารณะ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เดือนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่

๑.๑ ร่วมกันทำความสะอาดหน้าบ้าน อาคารสถานที่ ถนนสาธารณะ เก็บขยะ ตัดหญ้าตามไหล่ถนนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่

๑.๒ ร่วมกันจัดการขยะในชุมชน โดยการร่วมกันเก็บขยะ แยกขยะ และกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งในครัวเรือน และในที่สาธารณะ ซึ่งขยะในชุมชนแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑.๒.๑ ขยะทั่วไป จัดการได้โดยชุมชน ด้วยวิธีการดังนี้

-ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ขยะรีไซเคิล)

-ขยะเปียกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

-ขยะแห้งให้กำจัดภายในครัวเรือนด้วยตนเอง โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับผู้อื่น

๑.๒.๒ ขยะอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนไม่สามารถจัดการให้มีความปลอดภัยได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ควรจัดการด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ขยะอันตราย ได้แก่ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดนีออน ขวดบรรจุสารเคมี ขวดยาฆ่าแมลง ขวดสเปรย์ต่างๆ ฯลฯ

๑.๒.๓ ขยะติดเชื้อ เช่นขยะจากโรงพยาบาล ให้หน่วยงานรับผิดชอบกำจัดให้ถูกวิธี

๑.๓ คนตำบลนาโเสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษรบกวน มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดความรำคาญ มีดังนี้

๑.๓.๑ มลพิษทางกลิ่นทุกประเภทที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ คอกสัตว์เลี้ยงทุกประเภทไม่ควรอยู่อาคารเดียวกันกับที่อยู่อาศัยของประชาชน และควรห่างจากที่อยู่อาศัย อย่างน้อย ๑๐ เมตร เพราะถ้ากรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพประชาชนที่ใกล้ชิด หรือสัมผัสโรค คอกสัตว์เลี้ยงที่ไม่ควรอยู่ในหมู่บ้าน ได้แก่

- คอกสัตว์เลี้ยง ประเภท สุกร

- ฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ประกอบการเป็นธุรกิจ ประเภท โค กระบือ

- ฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ประกอบการเป็นธุรกิจ ประเภท สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก

กรณีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากมลพิษดังกล่าว มาตรการดำเนินการมีดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา ให้จัดการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ ภายใน ๒ สัปดาห์

- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จัดการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ ภายใน ๑ สัปดาห์

- ดำเนินการตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๓.๒ มลพิษทางเสียง ควบคุมมลพิษทางเสียงทุกประเภท ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ เช่น รถตัดแปลงประเภทต่างๆ รถบรรทุก โรงสีข้าว ฯลฯ มาตรการดำเนินการเช่นเดียวกับมลพิษทางกลิ่น

กรณีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากมลพิษดังกล่าว มาตรการดำเนินการมีดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา ให้จัดการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ ภายใน ๒ สัปดาห์

- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จัดการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ ภายใน ๑ สัปดาห์
- เสียค่าปรับครั้งละ ๕๐๐ บาท เข้าหมู่บ้าน
- ดำเนินการตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) มีการจัดการตลาดนัดทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการขยะในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับชุมชน

(๓) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทาง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ

(นายพัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๖ การป้องกันและ
การควบคุมโรค ข้อ ๔๘ ประชาชนในเขตตำบลนาโเสร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(๑) ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี

(๒) ติดป้ายสัญลักษณ์ เตือนอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุ ตามทางแยก ทางโค้ง ทางเอียง ลาดชัน ถนน
ชำรุด หรือมีสิ่งกีดขวาง

(๓) ไม่นำสิ่งกีดขวาง หรือปลูกต้นไม้ ปกคลุมบนไหล่ทาง เป็นการบดบังทัศนวิสัย ในการ
มองเห็น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ การปลูกต้นไม้ควรห่างจากขอบถนนอย่างน้อย ๑.๒๐ เมตร

(๔) ผู้ขับขี่รถทุกประเภทปฏิบัติตามกฎจราจร คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อค
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พิทักษ์ ศรีวิสุทธิ

(นายพิทักษ์ ศรีวิสุทธิ)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๖ / ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๖ การป้องกันและการควบคุมโรค โดยชุมชนมีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

- (๑) จัดเวร-ยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ชุมชน และสถานที่ราชการ
- (๒) คอยเฝ้าระวัง สอดส่อง รถเข้า-ออกในหมู่บ้าน ถ้าเป็นรถนอกพื้นที่ให้จดหมายเลขทะเบียนรถ หรือพบเห็นบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชนให้เฝ้าระวัง และสังเกตพฤติกรรม
- (๓) มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น รถดับเพลิง ถังดับเพลิง พาหนะ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคล สถานที่ ได้ทันท่วงที
- (๔) กรณีสุนัขกัด คำรักษาพยาบาลให้เจ้าของดูแล ภายในเคหะสถานหรือยามวิกาล ให้ผู้เข้าเคหะสถานรับผิดชอบเอง
- (๕) กรณีปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยง ปรับตามความเหมาะสม(เข้าหมู่บ้าน ๕๐๐ บาท)และให้ชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เจ้าของแจ้งตามความเหมาะสม
- (๖) กรณีลักเล็กขโมยน้อย ปรับตามความเหมาะสม(เข้าหมู่บ้าน ๕๐๐ บาท)และให้ชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เจ้าของแจ้งตามความเหมาะสม หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ ศรีวิสุทธิ
(นายพัทธ์ ศรีวิสุทธิ)
กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการป้องกันยาเสพติด

.....

อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๒ กฎหมายการเมืองการปกครองตำบลนาโเส หลีกเลียงอบายมุข คนตำบลนาโเสได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และเฝ้าระวังแนะนำ ผู้เสพคือผู้ช่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่ชุมชน ผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า แนะนำให้ลด ละ เลิก ร่วมกันทำพื้นที่ตำบลนาโเสทุกหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เป็นพื้นที่ตำบลสีขาว โดยชุมชนมีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เสพยาเสพติด คือผู้ป่วย ทุกคนได้เข้าบำบัดรักษา

(๒) ผู้ค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกคน ลด ละ และเลิกในที่สุด

(๓) ชุมชนมีการ จัดเวรยาม คอยเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของบุคคลในชุมชน คอยสอดส่องรถเข้า-ออก หรือบุคคลแปลกหน้า เข้ามาในชุมชน ให้สังเกตพฤติกรรม ถ้าพบความผิดปกติให้รายงานตามช่องทางการเฝ้าระวังของชุมชน

(๔) จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ค้า กลุ่มเสี่ยงทุกหมู่บ้าน และจัดทำฐานข้อมูล ของตำบลเพื่อการจัดการปัญหาเสพติดในอนาคต

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พิทักษ์ ศรีวิสุทธิ

(นายพิทักษ์ ศรีวิสุทธิ)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๖ การป้องกันและการควบคุมโรค
ข้อที่ ๔๙ ประชาชนในเขตตำบลนาโเสร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีชีวภาพหรือประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทุกครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกันปฏิบัติอย่าง
น้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยชุมชนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังต่อไปนี้

๑.กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

๑.๑ ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงทันทีทุกหลังคาเรือน ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ จำนวน ๓ ครั้งติดต่อกัน
ทุกวัน และพ่นหมอกควันซ้ำ ครั้งที่ ๔ อีก ๑ สัปดาห์ถัดมา

๑.๒ มีการกำจัดลูกน้ำในครัวเรือน วัด โรงเรียน ให้ปลอดลูกน้ำ ๑๐๐ % ในช่วงระยะเวลา ๓๐
วัน นับจากวันที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

๒. เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นอันตราย ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น เพียง ๔-๘ วัน
และเป็นโรคติดต่อที่ระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรง ถ้าบุคคลใดไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ (๒) มีมาตรการ
ดังต่อไปนี้

๒.๑ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือน พร้อมปักธงแดง เตือนครั้งที่ ๑

๒.๒ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือนวันถัดมา เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๒ พร้อมประกาศชื่อ
ทางหอกระจายข่าว เข้า-เย็น

๒.๓ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือนวันถัดมา เตือนครั้งที่ ๓ โดยให้บริจาคพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งละ ๑๐
บาท เนื่องจากครัวเรือนนั้นมีสิ่งที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตผู้อื่น ในครัวเรือนของตนเอง และถ้าเป็นผู้นำชุมชน
และ อสม. ครั้งละ ๒๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ์

(นายพัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ์)

กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส
ฉบับที่ ๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

.....
อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๖ การป้องกันและการควบคุมโรค
ข้อที่ ๔๔ ประชาชนในเขตตำบลนาโเสร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีชีวภาพหรือประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทุกครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกันปฏิบัติอย่าง
น้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยชุมชนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังต่อไปนี้

๑.กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

๑.๑ ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงทันทีทุกหลังคาเรือน ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ จำนวน ๓ ครั้งติดต่อกัน
ทุกวัน และพ่นหมอกควันซ้ำ ครั้งที่ ๔ อีก ๑ สัปดาห์ถัดมา

๑.๒ มีการกำจัดลูกน้ำในครัวเรือน วัด โรงเรียน ให้ปลอดลูกน้ำ ๑๐๐ % ในช่วงระยะเวลา ๓๐
วัน นับจากวันที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

๒. เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นอันตราย ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น เพียง ๔-๘ วัน
และเป็นโรคติดต่อที่ระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรง ถ้าบุคคลใดไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ (๒) มีมาตรการ
ดังต่อไปนี้

๒.๑ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือน พร้อมปักธงแดง เดือนครั้งที่ ๑

๒.๒ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือนวันถัดมา เดือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๒ พร้อมประกาศชื่อ
ทางหอกระจายข่าว เข้า-เย็น

๒.๓ ตรวจพบลูกน้ำในครัวเรือนวันถัดมา เดือนครั้งที่ ๓ โดยให้บริจาควัฒนาหมู่บ้าน ครั้งละ ๑๐
บาท เนื่องจากครัวเรือนนั้นมีสิ่งที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตผู้อื่น ในครัวเรือนของตนเอง และถ้าเป็นผู้นำชุมชน
และ อสม. ครั้งละ ๒๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ
(นายพัทธ์ชัย ศรีวิสุทธิ)
กำนันตำบลนาโเส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโเส

ประกาศธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโส
ฉบับที่ ๙ / ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในพื้นที่ทำการเกษตร

อ้างถึงธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโส หมวดที่ ๓ การสนับสนุนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ ๑๖ คนตำบลนาโสสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ข้อ ๑๗ พัฒนาให้ตำบลนาโสมีตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภัย หรือตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัยในชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและสร้างรายได้ในชุมชน และได้รับการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนเพื่อบำรุงรักษาความอุดม สมบูรณ์ของดิน และส่งเสริมให้ลด เลิก การใช้ยาฆ่าหญ้าทุกชนิด โดยมาตรการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในพื้นที่ทำการเกษตร ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ในพื้นที่ทำการเกษตรทุกแปลงในตำบลนาโส โดยมีแนวทางทดแทนการใช้สารเคมี
 - ๑.๑ ส่งเสริมให้ไกลบตอซังข้าว
 - ๑.๒ ใช้สารไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคเชื้อรา
 - ๑.๓ ส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
 - ๑.๔ ทำน้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี
 ๒. ห้ามการเผาหญ้าและตอซังข้าวในพื้นที่ทำการเกษตร
 ๓. ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าหรือยาคุมหญ้าทุกชนิด
 ๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น GAP , Q พร้อมส่งเสริมการตรวจสอบแป๋นในอาหาร
 ๕. ส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจสอบสารเคมีในเลือดปีละ ๑ ครั้งและมีการบำบัดรักษาเมื่อมีภาวะเสี่ยง
 ๖. ส่งเสริมให้รับประทานผักปลอดสารพิษ อย่างน้อย ครั้งกิโลกรัมต่อคนต่อวันเพื่อลดโรคมะเร็งเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
 ๗. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 ๘. ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อลดการใช้สารเคมี
 ๙. พัฒนาให้ตำบลนาโสมีตลาดปลอดสารพิษ หรือมีตลาดสีเขียว จำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยในชุมชน อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้งเพื่อลดการใช้สารเคมี
 ๑๐. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของสารเคมี
 - กรณีมีประชาชนใช้สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า ดังกล่าว มาตรการดำเนินการมีดังนี้
 - ปรับครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
 - ให้รางวัลสำหรับคนแจ้งเบาะแส ๑,๐๐๐ บาท
 - กรณีมีร้านค้าจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า ดังกล่าว มาตรการดำเนินการมีดังนี้
 - ปรับครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
 - ให้รางวัลสำหรับคนแจ้งเบาะแส ๑,๐๐๐ บาท
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พัทธ์ ศรวีสุทธิ
(นายพัทธ์ ศรวีสุทธิ)
กำนันตำบลนาโส

ประธานกรรมการดำเนินงานสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลนาโส